



หนังสือพิมพ์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 ประจำเดือน มกราคม 2558

หาดสองแคว

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์งานข่าว เพื่อชาวชุมชน

โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ 04

กฎหมายแรงงานเด็ก 07

พิธีรำกันที่ชุมชน 10

เรื่องเด่น ประจำฉบับ

ดูแลสุขภาพ รั้นหน้าหนาว



น. 03

ชาวหาดสองแควพร้อมใจร่วมงาน แลกผลงานประจำปีงบประมาณ 2557

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ อบต.หาดสองแคว



อ่านต่อหน้า 11



อ่านต่อหน้า 11

มอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กและได้ตั้งใจเรียน



หาดสองแควร่วมงานกาชาด แสดงวัฒนธรรมลาวเวียง

อนุรักษ์ประเพณีทาบจั้งหัน



อ่านต่อหน้า 11

สารจากนายก



สวัสดีปีใหม่ 2558 ครับพี่น้องชาวตำบลหาดสองแควทุกท่าน ปีใหม่นี้ อากาศหนาว ฝนตกอีก เพิ่งเคยเห็นนี้แหละผิดธรรมชาติแล้วนะประเทศไทย ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันนะครับ เข้าๆ เย็นๆ หาเวลาว่างออกกำลังกายกันสักนิด ร่างกายจะได้แข็งแรงต่อสู้กับโรคภัยต่างๆ ได้นะครับ เริ่มต้นปีใหม่ ก็มีสิ่งใหม่ๆ ในการเปลี่ยนแปลงของ อบต.หาดสองแคว ไปในทางที่ดี เช่น การทำงาน เรื่องการดูแลสุขภาพทุกครัวเรือน ตลอดทั้งปี การทำการเกษตรแบบลดต้นทุนปลูกข้าวอินทรีย์ การเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านจัดการตนเองแบบครบวงจร การเตรียมการรองรับอาเซียนระดับตำบล เชื่อมแผนงานของรัฐบาล การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตามนโยบายเร่งด่วนของ คสช. และบปคตของข้อบัญญัติ อบต.หาดสองแควประจำปีงบประมาณ 2558 ผมหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลหาดสองแควได้เป็นอย่างดีเช่นเคยนะครับ สุดท้ายนี้ขออำนวยการให้พี่น้องชาวตำบลหาดสองแควทุกคนจงประสบความสุข ความเจริญ ปราศจากสิ่งใดสมความตั้งใจทุกประการ ตลอดปีและตลอดไปนะครับ

กองบรรณาธิการยินดีรับงานเขียน บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ จากผู้อ่าน หรือคำติชม คำติชมคือกำลังใจ งานเขียนคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เราอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

คุยกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่ น้องชาวตำบลหาดสองแควทุกท่าน **ผมนายศักดิ์สิทธิ์ ดิษฐวิจิ** เป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้แจ้งข่าวสารต่างๆ ให้กับทุกท่านได้รับทราบ ผ่านคอลัมน์คุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน เรื่องที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังคือยาเสพติดในชุมชน ท่านใดมีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นผู้เสพ หรือผู้ค้า สามารถแจ้งกับผม หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกคน เพื่อช่วยกันหาทางป้องกันและปราบปรามให้หมดไปจากชุมชนของเราครับ และอีกเรื่องที่จะฝากไว้ ผมอยากเห็นเยาวชนของตำบลหาดสองแคว ออกมาเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็นต้น แทนการเล่นเกมส์ เล่นเฟสบุ๊ค เล่นไลน์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดความเสี่ยงเรื่องยาเสพติด และทำให้ร่างกายแข็งแรง ทำนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยๆ กันนะครับ.



นายศักดิ์สิทธิ์ ดิษฐวิจิ
ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง



หนังสือพิมพ์หาดสองแคว

- เจ้าของ/ผู้จัดทำ**
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
- บรรณาธิการอำนวยการ**
นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน
- บรรณาธิการบริหาร**
นางสาวประภาพรพรณ มากพันธ์ุ
- คณะที่ปรึกษา**
นายเนตร ธีระเนว, นางอรุณี นันทโชติ, นางรัตนะ เสริมมา, นายกิตติกร ตรงต่อกิจ, นายธีระศักดิ์ สนแย้ม
- พิสูจน์อักษร**
นายชาติรี โสวิทยานนท์
- อาร์ตเวิร์ก/รูปเล่ม**
นายนาวิ พุทธธา
- ประสานงานส่วนกลาง**
นางสาวเกษร ธีบำรุง, นายนาวิ พุทธธา
- สถานที่ติดต่อ**
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. 055-496098
e-mail : hardsongkwaeng@gmail.com
website : www.hardsongkwaeng.go.th
- พิมพ์ที่**
ทจก.โรงพิมพ์ตระกูลไทย จ.พิษณุโลก

คุยกับนักพัฒนา

สวัสดีปีใหม่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลหาดสองแควทุกท่านคะ ดิฉัน **นางเสนอ มีห้วม** อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านนิคมบึงพาด ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาว หมู่ 6 ให้มารับใช้ในตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 6 บ้านนิคมบึงพาด ดิฉันเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ดูแลเรื่องสุขภาพของคนในชุมชน ในช่วงของฤดูหนาวนี้ ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ระมัดระวังโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ต่างๆ ใส่ใจเรื่องอาหารการกิน สวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นอยู่เสมอ และออกกำลังกายเป็นประจำ และถ้าพี่น้องชาวหมู่ 6 ท่านใดมีปัญหาความเดือดร้อน ต้องการให้ช่วยเหลือสามารถบอกกล่าวกันได้ ดิฉันยินดีให้ความช่วยเหลือในส่วนที่สามารถช่วยได้ ทำนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข ร่ำ รวย เงินทอง ตลอดปีและตลอดไปคะ



นางเสนอ มีห้วม
ส.อบต. หมู่ที่ 6 บ้านนิคมบึงพาด



สวนครัวปลอดสาร สุขภาพปลอดภัย ต้านโรครีอรั้ง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการสวนครัวปลอดสาร สุขภาพปลอดภัย ต้านโรครีอรั้ง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น" จากการทำตำบลหาดสองแคว ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิและภาคีเครือข่ายในการจัดการสังคมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดอุดรดิตถ์(ปภสส.) เป็นปีที่ 3 โดยจะมีการอบรมให้ความรู้กลุ่มแกนนำผู้ป่วยโรครีอรั้งและตรวจสุขภาพ และศึกษาดูงานการทำงานของเครือข่าย จากนั้นประชุมกลุ่มแกนนำผู้ป่วยเบาหวาน หลังจากศึกษาดูงานและทำกิจกรรมเมนูอาหารพื้นบ้าน ชาวตำบลหาดสองแควท่านใดสนใจเข้าร่วม

โครงการ ฯ กันได้ ทีมสุขภาพจะประสานวันเวลา ในการจัดโครงการฯ ผ่านทาง ส.อบต. ทุกหมู่บ้านอีกครั้งค่ะ.

สวัสดิการหญิงตั้งครรภ์สู่วัย

กองทุนสุขภาพชุมชนตำบลหาดสองแคว ได้จัดโครงการสวัสดิการหญิงตั้งท้องรับน้องสู่วัย มาตั้งแต่ปี 2553 โดยได้ดูแลหญิงตั้งท้องจนกระทั่งคลอดให้มีสุขภาพที่ดีตั้งแต่แรกเกิด โดยมีการมอบไข่ให้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกคนในตำบลหาดสองแคว เพราะไข่จัดว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนที่มีคุณค่าต่อร่างกาย ในไข่ขาวจะมีโปรตีนสูง และเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ส่วนในไข่แดงจะมีสารอาหารหลายชนิด ได้แก่โปรตีน ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุ ไขมันในไข่แดงส่วนใหญ่จะเป็นไขมันไม่อิ่มตัว รวมถึง omega-3 ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งมีคุณค่าเหมือนไขมันในปลาแซลมอนและปลาทะเล ส่วนคอเลสเตอรอลจะมีเฉพาะในไข่แดง ไม่มีในไข่ขาว เมื่อหญิงตั้งครรภ์คลอดบุตรแล้ว ทางกองทุนฯ ก็จะนำชุดของขวัญไปมอบให้กับคุณแม่หลังคลอด ถึงบ้านเพื่อเป็นกำลังใจ สำหรับคุณแม่ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหาดสองแคว ท่านใดที่กำลังตั้งครรภ์ สามารถมาแจ้งรับไข่ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ สำเนาสมุดประจำตัวการฝากครรภ์(สมุดสีชมพู) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน แจ้งกับเจ้าหน้าที่กองทุนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้ทุกวันเวลาราชการ.



กองทุนสุขภาพชุมชนตำบลหาดสองแคว

มาตรการดูแลสุขภาพรับหน้าหนาว

เนื่องจากขณะนี้ในช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูหนาว กรมควบคุมโรค จึงมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน เพราะจากสภาวะอากาศเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดโรคร้ายต่างๆ แทรกซ้อนได้ง่าย จึงได้แนะนำประชาชนปฏิบัติตาม 3 มาตรการ ดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวขณะที่สภาพอากาศแห้ง

รู้เตรียม คือ รู้จักเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวประกอบด้วย 5 สิ่งควรเตรียม ได้แก่ 1.เตรียมเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาว 2.เตรียมยารักษาโรครีอรั้งที่จำเป็น 3.เตรียมของใช้ที่จำเป็นสำหรับตนเองและครอบครัว 4.เตรียมฟังข้อมูลข่าวสาร เรื่องการประกาศภัยหนาว และ 5.เตรียมตัว โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทุกปี



รู้สะอาด คือ รู้จักรักษาความสะอาดในตัวเอง 5 สิ่งควรสะอาดได้แก่ 1.ทำความสะอาดเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาว 2.ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย 3.ล้างมือให้สะอาด 4.มีสุขอนามัยที่ดีและสะอาด และ 5.ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็น รวมทั้งหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ

รู้ระวัง คือ รู้จักระวังสิ่งที่อยู่รอบตัวที่อาจก่อให้เกิดโรคและภัยสุขภาพ ประกอบด้วยสิ่งควรระวังได้แก่ ระวังการแพร่กระจายโรคด้วยการสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ระวังไม่ให้ร่างกายขาดความอบอุ่นและความชุ่มชื้น ระวังไม่ดื่มสุราเพื่อแก้หนาว เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะกดประสาท ทำให้มีอาการง่วงซึมเร็ว และอาจหมดสติ โดยไม่รู้ตัว หากมีโรคประจำตัวจะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ระวังไม่นอนในที่โล่งแจ้งลมโกรก เพราะอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้เส้นเลือดหดตัว การไหลเวียนของโลหิตช้าลง ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน หัวใจต้องสูบน้ำเลือดไปเลี้ยงร่างกาย อาจส่งผลให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตได้ และระวังไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ ไม่นำเด็กเล็กเข้าใกล้ควันไฟหรือห่มผ้าคลุมศีรษะเด็กอ่อนจนหมด.



เกษตรกรคนเก่ง นายบุญรอด ทิบำรุง หรือ คุณธง อายุ 61 ปี ชาวหมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว สมัยก่อนเคยทำงานเป็นช่างเชื่อม อยู่ต่างจังหวัด ประมาณ 7 - 8 ปี และได้กลับมาอยู่บ้าน มาประกอบอาชีพทำนา แต่นอกเหนือจากนั้นก็ทำถั่ว ทำสวนมะม่วง ปลูกมะกอกน้ำ ปลูกมะขามฝักใหญ่ ไข่แช่อิ่ม ขายจนเป็นที่ติดอกติดใจกับผู้ได้ลองชิม คุณธงเป็นคนชอบทำการเกษตร ปลูก ขำ ตอนกิ่ง ต่อกิ่ง บริเวณรอบๆ บ้านประมาณ 2 งาน จึงเต็มไปด้วยพืชผักผลไม้ เช่น มะละกอ มังคุด ฝรั่ง ส้มโอ มะนาว ลองกอง พริกไทย ต้นแค มะเขือ เป็นต้น ผลผลิตที่ได้ก็จะนำมาจำหน่าย และนำไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และยังทำน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอร์รี่ ปลา ทำ ฮอริโมนผลไม้ ฮอริโมนไข่ ไว้ใช้กับพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้ รวมทั้งใช้ในแปลงนาข้าว อีกด้วย เป็นการลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตสูงและได้มีการแนะนำให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงใช้อีกด้วย นี่แหละเกษตรกรคนเก่งในเดือนนี้ของเราค่ะ

เกษตรน่าน้ำ
ส่วนงานเกษตร อบต. หาดสองแคว

คุณบุญรอด ทิบำรุง
เกษตรกรคนเก่ง



โรคปากและเท้าเปื่อย

มีข่าวเกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ มาเป็นความรู้ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือ สุกร ได้รับทราบ สาเหตุหลักของโรค เกิดจากเชื้อไวรัสมี 3 ชนิด คือ ชนิดโอ(O) ชนิดเอ(A) ชนิดเอเชียวัน(Asia -1) ซึ่งเชื้อไวรัสแต่ละชนิดจะไม่มีภูมิคุ้มกันซึ่งกันและกัน เช่น สัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคชนิดโอ ก็ไม่สามารถกันโรคที่เกิดจากชนิดเอได้ การติดต่อของโรคปากและเท้าเปื่อยนี้แพร่ระบาดรวดเร็ว และกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคนี้สามารถแพร่ระบาดได้จาก การได้รับเชื้อที่ปนเปื้อนมากับยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์ คน เสื้อผ้า รองเท้า อาหาร ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวม

ทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในคอกสัตว์ การสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง หรือสิ่งขับถ่ายจากสัตว์ป่วย เช่น น้่านม ลมหายใจ น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระ ของเหลวจากตุ่มใส สัตว์ป่วยสามารถแพร่โรคได้แม้จะยังไม่แสดงอาการหรืออยู่ในระยะฟักตัว ในสัตว์แต่ละชนิดปริมาณไวรัสที่ขับออกมาจะแตกต่างกัน ในสุกรขับออกมาทางลมหายใจมากกว่าโค 30 - 1,000 เท่า สุกรจึงเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคที่สำคัญ

โรคปากและเท้าเปื่อยนี้แพร่ระบาดได้ อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในที่มีอุณหภูมิต่ำ ความชื้นสูง อาการของโรค **ในระยะแรก** หลังจากได้รับเชื้อไวรัส 2 - 8 วัน สัตว์จะมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร เกิดเม็ดตุ่มใสที่เยื่อในช่องปาก หรือลิ้น หรือ เหงือก หลังจากนั้นตุ่มใสจะแตก และเนื้อเยื่อจะลอก ทำให้สัตว์เจ็บปาก กินอาหารลำบากจน กระทั่งกินอาหารไม่ได้ **ในระยะที่สอง** เชื้อจะเข้าสู่กระแสโลหิต และกระจายไปทั่วร่างกาย ผิวหนังที่เท้าจะบวมแดง มีน้ำเหลืองขังอยู่ภายใน แล้วแตกออกเป็นแผล มักพบบริเวณกีบหรือซอกกีบ ซึ่งอาจเปื่อย ลอกคราบ และอาจทำให้ขา สัตว์เสียได้ หากเกิดในโคเนื้อและสุกร จะทำให้สัตว์น้ำหนักลด มีผลให้เกษตรกร สูญเสียทั้งเงินและเวลาในการเลี้ยง และหากเกิดในสัตว์ที่กำลังท้องอาจทำให้สัตว์เกิดการแท้ง และมีปัญหาการผสมไม่ติดได้

ให้เกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระบือ สุกร ฝึกระวังทางระบาดวิทยา และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคปากและเท้าเปื่อย โดยการฉีดวัคซีน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เกษตรกรท่านใดต้องการวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานปศุสัตว์ อบต.หาดสองแควครับ.



งานส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและลดการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.49 จากท้องถิ่นอื่น อีกทั้งยังเป็นการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีอย่างทั่วถึงในพื้นที่ของชุมชน ขณะนี้ธนาคารพันธุ์ข้าว ได้ทำการแจกพันธุ์ข้าว กข.49 ให้แก่เกษตรกรที่มาแจ้งความประสงค์จะขอยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.49 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 จำนวน 20 ราย หากเกษตรกรท่านใดที่มีความประสงค์จะยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.49 สามารถมาติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ในวันและเวลาราชการ



▶ มุมเด็กแก้ว

น้องพ่าง "ธัญพร มีนาค"

จิตสาธารณะ กล้าแสดงออก

มุมเด็กแก้วประจำเดือนมกราคมนี้เป็นเยาวชนของหมู่ที่ 4 บ้านเด่นสำโรง น้องพ่างหรือ ด.ญ.ธัญพร มีนาค อายุ 11 ปี เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547 น้องพ่างเป็นบุตรคนที่ 2 ในพี่น้อง 3 คน กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง เป็นเยาวชนที่มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ เป็นคนขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่างที่พอจะทำได้ เช่น ล้างจาน ซักผ้า กวาด ถู บ้าน ชื่อของที่ร้านค้าและงานอื่นๆ เป็นเด็กที่ใฝ่หาจึงเป็นที่รักของคนในครอบครัว ครูอาจารย์และเพื่อนๆ ชอบทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนและชุมชนเสมอเมื่อมีโอกาส มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ชอบเล่นกีฬาหลายชนิด เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอลหญิง วิ่ง เปตอง เป็นต้น เมื่อโตขึ้นน้องพ่างอยากเป็นคุณครู เพราะครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นอาชีพที่ได้สอนคนให้เป็นคนดี เปรียบเหมือนเรือจ้างที่ได้พาคนถึงฝั่งโดยปลอดภัย ครูจึงเป็นอาชีพในฝันของน้องพ่าง นี่แหละเยาวชนคนเก่ง ของตำบลหาดสองแคว แล้วฉบับหน้ามาติดตามกันนะคะว่าใครจะเป็นคนเก่งคนต่อไป



▶ เรื่องเล่าการศึกษา

ทำบุญอาคารใหม่และกิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนบ้านหาดสองแควได้จัดงานทำบุญอาคารใหม่ และจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้ปกครองและพ่อแม่ พี่ น้อง ชาวตำบลหาดสองแคว นำอาหารคาวหวาน มาร่วมทำบุญด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวันเด็ก ให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญของรางวัลมากมายให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็ก ๆ ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี.

โรงเรียนบ้านหาดสองแคว



ยุวกาชาด ลูกเสือสามัญรุ่นเล็ก

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหาดสองแคว ทั้ง 3 โรงเรียน ได้ทำกิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด ลูกเสือสามัญรุ่นเล็ก เพื่อสร้างทักษะในการดำรงชีวิตเบื้องต้น ฝึกอบรมให้เด็กมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้ง และการผจญภัย เน้นระบบหมู่ การเป็นผู้นำ รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ทั่วไป เด็กที่ได้ทำกิจกรรมทุกคนสนุกสนานและต้องการให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก.



โรงเรียนบ้านบึงพาด

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดสองแคว

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ทีมงานสื่อ ช่อง 11 ได้มาถ่ายทำรายการ การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ตำบลหาดสองแคว โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนหมู่ที่ 3 เป็นพื้นที่ถ่ายทำรายการ เด็กเยาวชนหมู่ที่ 3 พร้อมใจกันร่วมบ้นจักรยานเก็บขยะในชุมชน ซึ่งทำกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ อยู่แล้ว หลังจากปั่นจักรยานเก็บขยะกันแล้ว ก็ไปเรียนรู้การทำขนมไทยสูตรโบราณกันต่อ ที่ฐานการเรียนรู้การทำขนมไทยสูตรโบราณ บ้านนางเริม เจริญศรี เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น



ธรรมะร้อยใจ

โดย : รัตนะ เสริมมา

สวนดอกไม้ร้าง

มีสวนดอกไม้แห่งหนึ่ง แต่ก่อนขึ้นชื่อว่าเป็นสวนที่รวมดอกไม้สวยยอดความงดงาม แต่ถูกทิ้งร้างมานานแสนนาน มองทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้ ต้นหญ้ามีพิษพวงพามาที่ทิ่มตำคน สระใหญ่เคยมีน้ำไหลผ่านสะพานหินก็แห้งขอดจนเห็นก้นสระ ยามราตรีเคยมีนกในดงเกลบินมาเกาะกิ่งไม้ร้องก็ไม่มี เพราะบัดนี้ต้นกุหลาบงามเพื่อนของมัน เหี่ยวเฉาตายไปแล้ว ทั้งสวนดอกไม้กว้างใหญ่

นอกจากเสียงจิ้งหรีดดังแว่วมาจากพงหญ้าแล้วก็ไม่มีสรรพเสียงสำเนียงใดอีก วันหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งเยื้องกายมาถึงพวกเขาเห็นสวนที่เคยสวยงามกลายเป็นป่า บางคนหน้าสลดร่ำๆ จะร้องไห้ ศาลามุงหญ้าจะพังมีพั้งแหล่ มีมันฝรั่งพั้ง พวกเขาทรุดตัวลงนั่ง พร่ำพร่ำร่ำความเสียหาย เสียใจในหลายเสียงนั้น มีเสียงหนึ่งปนเสียงถอนหายใจ "แล้วเราจะปล่อยให้สวนรกร้างต่อไปอย่างนั้นอีกหรือ" คนอื่นลุกขึ้นยืนเสียงแข็งขัน "ไม่ได้เราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้" ลี้นเสียงนี้ก็มีเสียงอื่น ๆ ตาม "ทุกคนจะช่วยกันทำให้สวนนี้สวยงามเหมือนเดิม" ได้ข้อสรุปทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาทำเล ตั้งหลักวางแผนพวกเขาปีนขึ้นไปบนเขา มองริมสระน้ำแล้วก็เริ่มกระบวนการรักษาหรือ ความเคลื่อนไหวของคน ที่จริงอยู่ในสายตาของสัตว์ที่แอบอิงอาศัยอยู่ในสวน กบหลายตัวกระโดดออกจากซอกหินโลดเต้นดีใจ จิ้งหรีดที่ร้องโหยหวนตลอดคืน พร้อมใจกันหยุด โลดเต้นดีใจ ทุกตัวโผล่หัวออกมาฟังคนคุยกัน คนเริ่มต้นประชุม ชิ่งชิ่งจิ้งจั้ง คนหนึ่งเอาขอล์กร้างเค้าโครงแผนผัง วางแผนตกแต่งสิ่งต่างๆ เริ่มตั้งแต่เข้าจนเย็นก็ยังหาข้อยุติสักเรื่องก็ไม่ได้ ทุกคนล้วนมีความเห็นแตกต่างกัน กบที่แอบลูน้อยอยู่ใกล้ๆ หันไปนิทนากับเพื่อน "ทำไมเขายังไม่ลงมือทำเสียที" เหตุที่ตกลงกันไม่ได้มีแค่ 2 เรื่อง คนพวกหนึ่งอยากจะทำลายหญ้าที่เป็นขวากหนามสำคัญให้หมดเสียก่อน แต่คนอีกพวกยืนยันว่า ต้องไปหาไม้ดอกมาปลูกประเดมิไว้ก่อน สองฝ่ายมีเหตุผลหักล้างซึ่งกันและกันคนในสวนเถียงกันตั้งขึ้น การตบตีก็ตามมา กบรอแล้วรอเล่าจนทรุดต่อไปไม่ไหวก็กระโดดหนีมุดเข้าไปในซอกหิน จิ้งหรีดเบือนคนทะเลาะกัน มันก็ค่อยๆ หดหัวเข้าพงหญ้าในมุมกำแพง จิ้งหรีดร้องลากเสียงยาวโหยหวนเศร้าสร้อยอย่างมาก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "การทะเลาะเบาะแว้ง เป็นบ่อเกิดแห่งความล้มจม"



หนังสือเด็กคนละคู่ ยามน้อยคนละใบ บางคนไม่มียามน้อยก็เล่นยามใหญ่ คือยามพระสีเหลืองที่ค่อนข้างแก่นน้อยไปจนถึงแก่มากเพราะใช้ทั้งใส่หนังสือไปโรงเรียนและใส่ลูกกระสุนไปยิงนกได้ทั้งบาปและบุญ ส่วนมากจะไม่ค่อยได้นกเพราะยกกันไปเป็นกองทัพ คุยกันให้ลั่นปล่าลั่นสวน นกที่โหนมันจะนั่งเป็นเป้าให้ยิง มันก็บินหนีหมด ที่จะได้ของแบ่งกันกิน เช่น มะม่วงหลงฤดูที่มันรอดหุรอดตาคน เห็นแล้วต่างคนต่างนำหนังสือเด็กกันให้พริบพริบกันไปหมด พอหล่นลงมาก็แบ่งกันกัดคนละทีสองที บางลูกก็มีเนื้ออยู่ครึ่งค่อนลูก เพราะนกหนุ่มมันจะไปก่อนหน้านี้แล้ว นั่นแสดงว่าเราแย่งปากนก ปากนกกันแท้ๆ เขียว บางกลุ่มกระรอก กระเรียน แมแต่กึ่งก่าก็ไม่เว้น ไม่ได้พิศวาสรรษชาติอะไรมันหนักหนาหรรอกยิ่งเพื่อทดลองความแม่นยำสนุกสนานตามวิสัยเด็กกะบโโล ได้มาแล้วล่อมวงสุ่มไปปิ้งย่าง แบ่งกันกินเป็นการ

สะสมประสบการณ์ชีวิต ตั้งแต่ทำงานหนังสือเด็ก บันลูกกระสุนเป็นความสามารถล้วนๆ พ่อ แม่ ไม่ได้เป็นธุระให้เลย จะนำเงินไปซื้อก็เฉพาะยางกับหนังรองเท่านั้นเอง ใครอยู่ใกล้หนองก็ชวนกันไปจับปลา ตกขลักได้ทั้งปูปลา ทั้งเผา ทั้งจี่ ทั้งแย่งทั้งแบ่งกันปากมอมไปตามๆ กัน ถ้าไม่อยู่แถวๆ ขายหาดตกบ่าๆ ก็จะไปกันไปคู้ยหาไปนกกกระเด้าดิน ที่มันขุดหลุมตามคันปลุกมันเทศ เมื่อเจ้าของเค้าขุดมันเทศไปแล้วจะยังเหลือคันดินยาวเป็นแนวอยู่ นกกระเต็น - นกกระเด้าดิน ขอบไปทำรังไข่ไว้ เราก็ไปคู้ยเอาไข่มันมากินรับรองว่าไม่มีผีรี้ ไม่มีฟาวเพราะถ้าไม่ได้ไข่ไปนกก เราจะได้มันจาว คือมันที่เขาขุดแล้วเก็บไม่หมดไม่กี่วันก็จะเริ่มแตกกรากและใบอ่อน เราไปเจอเข้าก็ไข่มีมือคู้ยจับออกมาเป่า บู้ด บู้ด หรือถูกกับกางเกงเสื่อผ้า กินมันอย่างนั้นแหละหวานกรอบดีนักใกล้ค่ำจะได้ยินเสียงผู้ใหญ่ไล่ตะโกนให้ไปอาบน้ำ กินข้าวอยู่โหวกโหวก โหวกโหวก ของใครของมันนั่นแหละจึงจะอำลายุติกิจกรรมร่วมกันเพื่อเล่นกันใหม่ อยู่ชายทำน้ำก็สนุกไปอีกแบบหนึ่ง ที่อยู่ตามชายทุ่ง ท้องไร่ ท้องนา ก็ชิมชับกับธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง เขาว่าไม่จำเป็นต้องหอบสังขารไปดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกที่ไหนให้เปลืองเงินเปลืองเวลาหรรอก ตอนอาทิตย์กำลังลับปลายไร่ ปลายนา บ้านเรานี้แหละสุดยอด หลับตามองย้อนกลับไปที่ถ่อระฆังจำดวงใจดีนักแล



มินิการ์ตูน

โดย : ลีลา ภิรมย์

สวนเทพา มาแล้ว หนังสือเด็ก อาตุตุ้กชายลี้เกียรติ



▶ กฎหมายชาวบ้าน
จักรีชัย แก้วรอด (งานบุคคลกร)

กฎหมายแรงงานเด็ก

ห้ามนายจ้าง จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง หากจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน และเมื่อเลิกจ้างต้องแจ้ง ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน ต้องมีเวลาพัก 1 ชั่วโมง ภายใน 4 ชั่วโมงแรกของการ ทำงาน และมีเวลาพักย่อยตามที่นายจ้างกำหนด ห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน ในช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้าม ทำงานล่วงเวลา เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามทำงานดังต่อไปนี้

งานหลอม เป่า หล่อ รีด บีบโลหะ, งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่น สะเทือน เสียง และแสงที่อาจเป็นอันตรายตามกฎหมายกระทรวง, งานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย งานเกี่ยวกับจุลชีวะเป็นพิษ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และอื่นๆ งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ เช่น ระเบิด วัตถุไวไฟ โดยยกเว้นงานในสถานบริการน้ำมัน, งานบังคับหรือยกปั้นจั่น, งาน ใช้เลื่อย, งานไต่ดิน ในน้ำ อุโมงค์ ถ้ำ หรือปล่องภูเขา, งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี, งาน ทำความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่กำลังทำงาน, งานบนนั่งร้านสูงกว่า 10 เมตรขึ้นไป และงานอื่นๆ ตามกฎหมายกระทรวง เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามทำงานในสถานที่ต่อไปนี้ โรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน, สถานที่เดินร่ำ, สถานบริการ, สถานมีนเมา และอื่น ๆ ตามกฎหมายกระทรวง ค่าจ้างของแรงงานเด็กห้ามจ่ายให้กับบุคคลอื่น ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจ้าง ที่เป็นเด็ก เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มีสิทธิ์ลาเพื่อทำกิจกรรมกับสถานศึกษา และได้รับค่าจ้าง โดยรวมแล้วไม่เกิน 30 วันต่อปี.

ที่มา www.โดนจัง.com



สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 300 ผืน และมอบ เสื้อกันหนาว จำนวน 120 ตัว ให้กับประชาชนตำบลหาดสองแคว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศที่หนาวเย็น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 72 จังหวัดอุดรธานี และได้รับการสนับสนุนเสื้อกันหนาวจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบให้กับผู้สูงอายุใน ตำบลหาดสองแคว.



หนาวนี้มีอุ่น

ส่วนโยธา



ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วน ตำบลหาดสองแคว ได้ดำเนินโครงการให้ บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในตำบล (โมบายเซอร์วิส) เนื่องจากโคมไฟสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลหาดสองแคว อันเก่าได้เกิด ความชำรุดทรุดโทรมตามสภาพเนื่องจาก มีอายุการใช้งานมานานมาก ทำให้เสี่ยงต่อ การเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนตำบลหาดสองแคว โดยการเปลี่ยนครั้งนี้มีการลงพื้นที่สำรวจในหมู่บ้าน ตำบลหาดสองแควทั้ง 7 หมู่ มี ส.อบต. เจ้าของพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านลงพื้นที่สำรวจจำนวนความต้องการกับทีมโมบายเซอร์วิส ได้พบความเสียหายของ อุปกรณ์โคมไฟสาธารณะ มีความเสียหายและเสื่อมสภาพ การใช้งานเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเปลี่ยนอุปกรณ์โคมไฟโดยทีม โมบายเซอร์วิส ในความรับผิดชอบของ ส่วนโยธา.

ส่วนการคลัง

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นการช่วยเหลือท้องถิ่น โดยการชำระภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผู้มีทรัพย์สิน ประเภท ที่ดิน โรงเรือน และป้าย ติดต่อยื่น แบบชำระภาษีได้ที่ กองคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามวันเวลาดังนี้

- 1.) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือมีทรัพย์สิน ที่เข้าข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 31 มีนาคม 2558
- 2.) ภาษีบำรุงท้องที่ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 30 เมษายน 2558
- 3.) ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ถือครองป้าย ติดต่อยื่นแบบชำระภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 31 มีนาคม 2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 496098, โทรสาร 055 - 452318 ในวันและเวลาราชการ.



ทำหน้าที่มัคทายกไม่บกพร่อง ปฏิบัติตามครรลองพระศาสนา ชานบุญ บวช ชานแต่ข อิกนนา สมคำว่า "รักวัด" ปฏิบัติตน

คนดีศรีหาดสองแคว ฉบับนี้เป็นบุคคลที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณคนดีศรีหาดสองแคว ด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประจำปี 2556 จากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว **คุณตาเจเลีย รักวัด** ปัจจุบันอายุ 85 ปี เดิมท่านเป็นคนอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้แต่งงานกับนางสาวทองเหลือง น่วมเจริญ สาวจากจังหวัดอ่างทอง และย้ายตามครอบครัวของภรรยา มาอยู่ที่ตำบลหาดสองแคว มาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและทำไร่อ้อย เก็บหอมรอมริบ จนมีเงินพอที่จะซื้อที่ดินได้ ด้วยความขยันขันแข็ง ภายหลังจึงซื้อรถสองแถว รับผู้โดยสารจากบ้านหาดสองแคว ไปตัวเมืองอุดรดิตถ์ โดยมีลูกๆ เป็นท้ายรถเก็บค่าโดยสาร วิ่งรถโดยสารอยู่ 14 ปี จึงหยุดวิ่งเนื่องจากมีรถเมล์ที่ได้รับสัมปทานวิ่งรับส่ง แยกผู้โดยสาร จนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย เลยหันไปซื้อเครื่องสี่ขาขนาดเล็ก ไล่รถโดยสารวิ่งรับจ้างสี่ขา ถัว ข้าวโพดมีรายได้ดีกว่าวิ่งรถ ภายหลังลูกๆ แยกย้ายไปมีครอบครัว ไม่มีคนช่วยทำต้องหยุดวิ่งรถสี่ขา และอาศัยพักพิงอยู่กับลูกสาวที่เปิดร้านขายของชำ

คุณตาเจเลีย เป็นผู้มีจิตใจดีงาม ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบช่วยเหลือสังคม ในสมัยที่พระครูจันทร์ โฆษาโก เป็นเจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวัดหาดสองแคว และเป็นมัคทายกวัดหาดสองแคว นอกจากนี้ในสมัยท่านนั้นเขื่อน ดวงตัน ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการพัฒนาหมู่บ้านด้วย ท่านเป็นผู้ที่ช่วยเหลืองานชุมชนโดยเฉพาะงานต่างๆ ของวัดหาดสองแคว งานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ไม่ว่างงานบุญ งานบวช งานแต่งงาน งานศพ คุณตาเจเลีย จะทำหน้าที่มัคทายกได้เป็นอย่างดี สมแล้วกับนามสกุล **"รักวัด"** ถึงแม้ว่าคุณตาเจเลีย จะไม่ใช่คนหาดสองแคว โดยกำเนิด แต่ก็มีความผูกพันและรักตำบลหาดสองแควเป็นอย่างมาก ในวัย 85 ปี ท่านก็ยังไปทำบุญตักบาตรที่วัดหาดสองแคว อยู่เป็นประจำ นี่แหละคนดีศรีหาดสองแควของเรา.

คนดี

ศรีหาดสองแคว

คุณตาเจเลีย รักวัด

คนดีศรีหาดสองแคว

ปากลาว

คนบ้านเฮา

เชื่อน ซอก เสี่ย

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน เริ่มต้นต้นปีกันด้วยอากาศหนาวๆ เย็นๆ แลมีฝนโปรยปรายลงมาด้วยอีก ยิ่งงแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ปากลาวเองฉบับนี้ขอแนะนำเสือนอกคำลาวกันอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งบางคำอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันผู้เขียนจะพยายามหาคำมาแนะนำเสือนอกกันนะครับ อย่างที่เคยกล่าวในฉบับก่อนๆ ถ้าของมันเสี่ย(ของหาย) เรานั้นก็ต้องอยากได้คืน ฉะนั้นเราต้อง **"ซอก"** ไม่ใช่ว่ามันอยู่ในซอกสะที่เดียวนะครับ หากมันหายก็ต้องหา ทำนองเดียวกับภาษาลาวละครับ ถ้ามันเสี่ยก็ต้องซอก ไซ้แล้วครับ ซอกนั้นแปลว่าหา ก็ถ้าว่าของสิ่งนั้นมันตกหาย หรือว่าจะมีคนเอาไป **"เชื่อน"** เชื่อนได้ เชื่อนดี เชื่อนจนซอกบ่เจอะ รู้ความหมายรึยังครับว่าเชื่อนคืออะไร ไซ้ละครับ เชื่อนก็คือการซ่อน ซ่อนกันจนหาไม่เจอเลยที่เดียวครับ.



รอบบ้าน ลานตำบล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ท่าน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหาดสองแคว ได้จัดการประชุมสังฆกรรม ท่าน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหาดสองแคว ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ 3 โดยมี ท่าน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร ท่าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผลส. ทหาร ตำรวจ ส.อบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม ปรีक्षाหรือเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องของการเฝ้าระวังปัญหาเสียดินในชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับตำบลอื่น รวมถึงเรื่องการแข่งขันกีฬาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอตรอน ซึ่งตำบลข่อยสูงเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้ เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ทำการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือฟุตบอล 7 คน เปตอง และวอลเลย์บอลหญิง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอตรอน.



ร่วมพิธีเปิดมหาวิทยาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง และมหกรรมนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาพชุมชน(สำนัก 3) ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาได้จัดตั้ง“มหาวิทยาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง” ให้เป็นกลไกในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและจัดการเรียนรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายและผู้สนใจ โดยชุดความรู้จากประสบการณ์จากการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ที่ผ่านกระบวนการยืนยันตามหลักวิชาการ



องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาพชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะประเด็นจึงได้เข้าร่วมพิธีเปิด “มหาวิทยาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง” และมหกรรมนวัตกรรมสุขภาพชุมชนในวันที่ 7 - 8 มกราคม พ.ศ. 2558 ณเทศบาลตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเพื่อศึกษาและเป็นแนวทางในการทำงานของตำบลหาดสองแควต่อไป

โดยภายในงานจะร่วมเรียนรู้ปรัชญาและวิทยาการ “แปรเปลี่ยนทุนเป็นปัญญา นำประชาชนเป็นพลเมือง” ซึ่งนำเสนอโดย ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของตำบลอุโมงค์ มีการแสดงปาฐกถาพิเศษ “มหาวิทยาลัยกับการสร้างพลเมือง” โดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์.



น่านาระ

วันขึ้นปีใหม่ไทย
กุมภาพันธ์



ถึงแม้วันขึ้นปีใหม่จะล่วงเลยมาหลายวันแล้วก็ตาม แต่คงมีบางท่านอาจจะยังไม่ทราบประวัติความเป็นมาของปีใหม่ไทย ว่ามีมาอย่างไร บางคนอาจจะทราบแล้ว ก็ไม่เป็นไร ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้ของท่าน หรืออาจจะเปรียบเทียบกับที่ท่านรู้ว่าตรงกับทุกหลายขาว นำมาเสนอหรือไม่คะ

แต่เดิมไทยเราถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ต่อมา ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ หรือวันแรกที่ต้องอาทิตยเคลื่อนจากจักรราศีมีน ไปสู่จักรราศีเมษ(เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า สงกรานต์ แปลว่า การเคลื่อนย้าย) การนับวันปีใหม่ หรือวันสงกรานต์ตามวันทางจันทรคติเมื่อเทียบกับวันทางสุริยคติย่อมคลาดเคลื่อนกันไปในแต่ละปี ดังนั้นในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 พ.ศ. 2432 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงให้ถือเอาวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนับตั้งแต่นั้นมา เพื่อวันขึ้นปีใหม่จะได้ตรงกันทุกปี เมื่อนับทางสุริยคติแล้ววันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีต่อๆ มาจะไม่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน แล้วก็ตามดังนั้นจึงถือเอาเดือนเมษายน เป็นเดือนแรกของปี ครั้นถึงปี พ.ศ. 2483 ในวันที่ 24 ธันวาคม คณะรัฐบาลไทย ในสมัยของจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ได้ประกาศให้ใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็นวันปีใหม่ ตามสากลนิยม ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบรรดานานาอารยประเทศ ซึ่งนิยมใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่กันทั่วโลก

- การแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. ให้เอาปี พ.ศ. ตั้งลบด้วย 543 = พ.ศ. คือ พุทธศักราช
- การแปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. ให้เอาปี ค.ศ. ตั้งลบด้วย 543 = ค.ศ. คือ คริสตศักราช
- การแปลง พ.ศ. เป็น จ.ศ. ให้เอาปี พ.ศ. ตั้งลบด้วย 1181 = จ.ศ. คือ จุลศักราช
- การแปลง พ.ศ. เป็น ร.ศ. ให้เอาปี พ.ศ. ตั้งลบด้วย 2324 = ร.ศ. คือ รัตนโกสินทร์ศก
- การแปลง พ.ศ. เป็น ม.ศ. ให้เอาปี พ.ศ. ตั้งลบด้วย 621 = ม.ศ. คือ มหาศักราช



พิพิธภัณฑ์ชุมชน

แหล่งรวมประวัติศาสตร์ลาวเวียงทาสองแคว

มีของดีที่ทาสองแคว เป็นสถานที่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของชุมชนทาสองแควไว้ นั่นคือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนตำบลทาสองแคว ตั้งอยู่ที่วัดทาสองแคว ประชาชนในตำบลทาสองแควร่วมกับวัดทาสองแคว ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือในชีวิตประจำวันตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุไว้ให้สูญหายไป และให้คนในชุมชนเกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกลุ่มแกนนำในชุมชนได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของวัดและชุมชน เป็นสถานที่จัดแสดงเอกสารโบราณและวัตถุโบราณของวัด และที่ทางวัดได้รับบริจาคจากชาวบ้าน เช่น พระพุทธรูปโบราณ สมุดไทย สมุดข่อย ไບลาน ถ้วย ขามโบราณ เหรียญเงินโบราณ เป็นต้น เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ศึกษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรพบุรุษให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้และเกิดความภาคภูมิใจในมรดกและความเป็นมาของชุมชนบ้านทาสองแคว และเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้ให้กับคณะศึกษาดูงานต่างๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ตำบลทาสองแคว ได้เยี่ยมชม นี่แหละคะ ของดีที่ทาสองแคว ที่ลูกหลานอย่างเราภาคภูมิใจ.



พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลทาสองแคว



▶ **ร้านงาน**
ร้านอาชีพ

นกส้มตำ แซ่บซัด

เมื่อพูดถึงส้มตำ อาจเป็นอาหารจานโปรดของใครหลายคน เพราะส้มตำมีรสชาติแซ่บถึงใจ มีทั้งเปรี้ยว เผ็ด เค็ม จึงมีร้านส้มตำเกิดขึ้นอยู่หลายร้าน ฉะนั้นเราขอนำเสนอ **"ร้านเจ๊นกส้มตำ"** เป็นร้านของคุณวิไลจิตร์ มีชานวรา หรือพี่นก เปิดร้านขายส้มตำอยู่ที่ สามแยกบ้านเด่นสำโรง หน้าวัดคลิ่งคราช พี่นกเล่าว่าก่อนที่จะมาเปิดร้านขายส้มตำนั้น เคยทำงานโรงพิมพ์ ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่หลายปี และได้สูตรการทำส้มตำมาจากคนภาคอีสาน เมื่อสมัยที่ทำงานอยู่ เมื่อได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านทาสองแคว มาประกอบอาชีพ ทำนาและรับจ้างทั่วไป จากนั้นพี่นกจึงมองหาอาชีพให้กับตัวเองและครอบครัว จึงคิดเปิดร้านขายส้มตำเพราะพอจะมีฝีมือทางด้านนี้อยู่บ้าง แรกเปิดร้านอยู่แถวหน้าบ้าน และย้ายมาที่สามแยกบ้านเด่นสำโรง หน้าวัดคลิ่งคราช เพราะทำเลดีกว่า

"ร้านเจ๊นกส้มตำ" มีส้มตำหลายอย่าง เช่น ตำปู ตำไทย ปูปลาร้า ตำข้าว ตำถั่ว ตำแตง ตำหมูยอ ตำแคบหมู ตำผลไม้ ตำมาม่า ตำหอยดอง เป็นต้น ข้าวเหนียว ไก่ย่าง นอกจากส้มตำแล้วยังมีกาแปโบราณ ขาเย็น นมเย็น น้ำปั่นอีกด้วย มีลูกค้าขาประจำมากมายที่ติดอกติดใจฝีมือส้มตำของพี่นก เมนูเด็ดของที่นี่คือ ตำปลาร้า และตำปูหอยดองหมูยอแคบหมู ส้มตำที่ "ร้านเจ๊นกส้มตำ" ราคาตัวเอง ราคาตั้งแต่ 20 - 30 บาท ผู้อ่านท่านใดสนใจลองแวะชิมกันได้คะ.





แถลงผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้จัดโครงการงานนำเสนอผลงานและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของ อบต. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ในช่วงเช้ามีการทำบุญเลี้ยงเพลพระ ที่ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว มีชาวบ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน นำอาหารคาว หวาน มาร่วมทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ช่วงบ่ายมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญแทนใจ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ช่วงเย็นมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ "กินข้าวแดง" ร่วมกัน มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2557 ผ่านทางวีดิทัศน์ ให้ประชาชนชาวตำบลหาดสองแควได้ทราบ และตรวจสอบการดำเนินงานได้ มีการจับฉลากของขวัญของรางวัลต่างๆ มากมาย ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน สนุกสนานกับวงดนตรีลูกทุ่ง มีชาวตำบลหาดสองแควมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง



คืนความสุขให้กับเด็กฯ ในวันเด็ก

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว นำโดยนางรัตนะ เสริมมา ประธานสภาฯ อบต. นางอรุณีนันท์โชติ, นายนเรศ ทีระแนว รองนายก อบต. พร้อมคณะ ได้ดำเนินการมอบของขวัญให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 เช่น กระเป๋าสมุด ดินสอ สี เป็นต้น ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหาดสองแคว ทั้ง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว โรงเรียนเด่นสำโรง และโรงเรียนบ้านบึงพาด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ ได้ตั้งใจเรียน และเป็นเด็กดีของประเทศชาติในอนาคต คำขวัญวันเด็ก ในปีนี้ คือ "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้ดำเนินการมอบของขวัญวันเด็กเป็นประจำทุกปี.



งานกาชาดประจำปี 58

ตำบลหาดสองแควได้เข้าร่วมพิธีเปิด "งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558" เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก รัชชชบวนของตำบลหาดสองแคว เป็นการอนุรักษ์ประเพณี ทาบทงจั้งหัน และการจัดรถขบวนงานย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 5ฯ รถขบวนพิชพันธุ์ ัญญาหาร โดยผู้เข้าร่วมขบวนจะแต่งกายด้วยชุดลาวเวียง อย่างสวยงาม และเมื่อค่ำวันที่ 12 มกราคม 2558 ตำบลหาดสองแควได้นำชุดการแสดงเป็นการแสดงอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านของชุมชนหาดสองแคว มีการร้องรำกันอย่างสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดี.



งานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘



กิจกรรมอาสาทำดี

